

ĐHQGHN CẤP HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHO NAM SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN



Nam sinh Hoàng Long Vũ bên cạnh người bố bệnh tâm thần.

BIẾT THÔNG TIN HOÀNG LONG VŨ - NHÂN VẬT NAM SINH TRONG BÀI VIẾT “BỐ BỆNH TÂM THẦN, MẸ MẮC BỆNH UNG THƯ, NAM SINH ĐỖ ĐH 27,85 ĐIỂM CÓ NGUY CƠ NGỪNG HỌC” TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMNET, TRÚNG TUYỂN TRƯỞNG ĐH CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHO NAM SINH NÀY.

THÙY DƯƠNG

Theo đó, Hoàng Long Vũ, sinh năm 2006, quê Hà Tĩnh đã đạt tổng 3 môn khối A là 27,85 điểm (Toán 8,6; Vật lý 9,5; Hóa học 9,75) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và em đã đỗ NV1 vào Ngành Khoa học máy tính, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN nhưng vì hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố bị bệnh tâm thần, mẹ mắc ung thư nên nguy cơ Long Vũ phải dừng việc học.

Ông Hoàng Toàn (73 tuổi, ông nội của Vũ) cho biết, kinh tế gia đình phụ thuộc vào 4 sào ruộng, vợ chồng ông già yếu, không biết lấy gì để nuôi Vũ học đại học. "Chúng tôi vẫn còn phải lo thuốc men cho con dâu mắc bệnh ung thư nữa, mỗi tháng cũng hết khoảng 4 triệu đồng. Tôi thực sự không biết vay mượn ở đâu để lo cho cả nhà. Từ khi bố mẹ Vũ đổ bệnh, vợ chồng tôi trở thành trụ cột. Thương cháu Vũ học giỏi, ngoan hiền nhưng chắc phải dừng lại việc học vì ông nội hết khả năng nuôi cháu rồi", ông Toàn trải lòng. Để trang trải cuộc sống và lo cho cả gia đình, ngoài công việc đồng áng, ông Toàn còn làm việc thêm ở trang trại cho một hộ gia đình.

Để khuyến khích tinh thần và giúp Hoàng Nam Vũ yên tâm học tập, ĐHQGHN cho biết, nếu Vũ nhập học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN sẽ cấp học bổng



Ngày 16/3/2023, tại Hà Tĩnh, đoàn công tác của ĐHQGHN do Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Lê Quân dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2023 -2027 trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và tư vấn triển khai.

toàn phần của Giám đốc ĐHQGHN, miễn học phí, ký túc xá cho em. Đồng thời, với bệnh tình của bố mẹ nam sinh, Bệnh viện ĐHQGHN cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ công tác thăm khám bệnh cho bố mẹ em.

Từ nhiều năm gần đây, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã chỉ đạo triển khai học bổng của Giám đốc ĐHQGHN và phát triển nhiều nguồn học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên người dân tộc thiểu số, miền núi và các em sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học. Ngoài trường hợp em Vũ, ĐHQGHN đảm bảo tất cả các em sinh viên đổ vào ĐHQGHN có hoàn cảnh khó khăn sẽ đều được hỗ trợ về học phí, học bổng và ký túc xá để yên tâm học tập. Các em yên tâm nhập học và gửi yêu cầu hỗ trợ tới Hiệu trưởng và Giám đốc ĐHQGHN để được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập tại ĐHQGHN.

Được biết, năm nay là năm đầu tiên ĐHQGHN phối hợp cùng ĐH Hà Tĩnh tuyển sinh và đào tạo theo công thức năm đầu học tại Trường ĐH Hà Tĩnh và các năm sau chuyển tiếp học ở ĐHQGHN tại Hà Nội với chính sách miễn giảm học phí và chi phí sinh hoạt. Chính sách này giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể tiết kiệm được rất nhiều trong chi phí.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA ĐHQGHN DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Chương trình học bổng trong nước:

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. Ngoài ra, những người học có thành tích học tập, công tác xã hội hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn còn có nhiều cơ hội được nhận học bổng do các tổ chức hoặc cá nhân trong nước tài trợ, như:

Học bổng Đinh Thiện Lý

Học bổng Nguyễn Trường Tộ

Học bổng K-T

Học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN

Học bổng Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - ĐHQGHN

Học bổng Sinh viên tài năng IMG - ĐHQGHN

Nguồn học bổng từ nước ngoài

Học bổng POSCO (Hàn Quốc)

Học bổng Lotte (Hàn Quốc)

Học bổng ADF (Hàn Quốc)

Học bổng Pony Chung (Hàn Quốc)

Học bổng KFHI (Hàn Quốc)

Học bổng Nitori (Nhật Bản)

Học bổng Yamada (Nhật Bản)

Học bổng Toshiba (Nhật Bản)

Học bổng Shinryo - En (Nhật Bản)

Học bổng Ươm tạo tài năng trẻ Tokyo Foundation - ĐHQGHN

Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa (SYLFF)

Cùng với đó, ĐHQGHN có rất nhiều chương trình học bổng khác dành cho thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh nhằm thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo của ĐHQGHN. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh trong các chương trình đào tạo tiến sĩ và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế.